

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการก่อนวันประชุม

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) จะต้องยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ผ่านระบบนำส่งเอกสาร โดยการสแกนผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) หรือเข้าไปตามลิงค์ที่ปรากฏข้างล่างนี้



<https://tsfc.foqus.vc/registration/>

ลงทะเบียนเข้าประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนนับตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2568 (เวลา 9.00 น.) จนถึงวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 (เวลา 17.00 น.)

ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ได้มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ ท่านไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนอีกครั้ง โดยการลงคะแนนจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ

2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องเตรียมข้อมูลเพื่อใช้กรอกในระบบ (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกับข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing Date) ของบริษัท ดังนี้
 - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
 - เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
 - อีเมลที่ใช้สำหรับการรับ weblink ในการเข้าสู่การประชุม e-AGM ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
 - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 - เอกสารแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรณีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) <u>ด้วยตนเอง</u>	กรณีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) <u>โดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่มีใบกรรมการอิสระของบริษัท</u>
1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา ให้นำส่งสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตร	1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา ให้นำส่งสำเนาเอกสารแสดงตนที่กำหนดไว้ใน <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 8</u> (คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ) ของหนังสือเชิญ

กรณีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) <u>ด้วยตนเอง</u>	กรณีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่มีใช้กรรมการอิสระของบริษัท
ประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ฯ”) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น	ประชุมฉบับนี้
<p>2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมาร่วมประชุมด้วยตนเอง</p> <p>(ก) ให้ส่งสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ฯ ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ</p> <p>(ข) สำหรับนิติบุคคลสัญชาติไทย สำเนาหนังสือรับรองที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)</p>	<p>2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล</p> <p>ให้นำส่งสำเนาเอกสารแสดงตนที่กำหนดไว้ใน<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 8</u> (คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ) ของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้</p>

3. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมแทน ผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ พร้อมสำเนาเอกสารแสดงตนที่กำหนดไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ) ของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะให้บริษัทลงทะเบียนแทน กรุณาจัดส่งเอกสารตามที่กำหนดในข้อ 2 มามายัง ส่วนงานเลขานุการบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 ทาวเวอร์ เอ ชั้น 32 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 [ภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2568](#) และบริษัทจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อม Link สำหรับเข้าประชุม รวมทั้งคู่มืออธิบายขั้นตอนการใช้งานระบบการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting System) ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่แจ้งมาในหนังสือมอบฉันทะ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน หรือน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้

4. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 2. จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing Date) เพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ทั้งนี้ เมื่อผลการตรวจสอบถูกต้อง บริษัทจะการจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปพร้อมกับเว็บลิงค์ (Weblink) ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คำขอของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะ

ได้รับอีเมลแจ้งเตือน โดยท่านสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือแก้ไขและส่งเอกสารใหม่เพื่อให้บริษัทพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ และไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ต่อบุคคลภายนอก เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยมิชอบ ในกรณีชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของผู้ถือหุ้นท่านใดเกิดสูญหาย หรือผู้ถือหุ้นท่านใดยังไม่ได้รับการจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน 2568 กรุณาติดต่อบริษัท ควิดแล็บ จำกัด (“Quidlab”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทโดยทันที ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 02-013-4322 หรืออีเมล info@quidlab.com เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

อนึ่ง ขณะที่บริษัทดำเนินการจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ผ่านทาง Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท บริษัทจะจัดส่งคู่มืออธิบายขั้นตอนการใช้งานระบบการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting System) รวมถึงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย

ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ ณ วันประชุม

5. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting System) ได้โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานระบบอย่างละเอียดจากอีเมล (email) ที่ส่งไปถึงท่าน
ทั้งนี้ ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting System) จะเปิดให้เข้าระบบได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป (ก่อนการประชุม 1 ชั่วโมง) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 13.30 น. เท่านั้น
6. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting System) โดยกดเว็บไซต์ (Web Link) ที่ได้รับทางอีเมล จากนั้นกรอกชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าสู่ระบบและเข้าร่วมการประชุม
7. ในระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่นำเสนอ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระภายในระยะเวลาที่กำหนด (1 นาที) โดยเลือก "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ผ่านระบบการลงคะแนน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ดำเนินการลงคะแนนเสียงในวาระใด ระบบจะทำการนับคะแนนเสียงของท่านเป็น **เห็นด้วย** โดยอัตโนมัติ
8. ผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงแล้วในหนังสือมอบฉันทะ คะแนนเสียงจะถูกบันทึกตามความประสงค์ของท่าน ซึ่งปรากฏในหนังสือมอบฉันทะ จึงไม่สามารถลงคะแนนเสียงในที่ประชุมได้อีก
9. หากผู้ถือหุ้นมีคำถาม และประสงค์ที่จะสอบถามคำถามในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ท่านสามารถสอบถามได้โดยการพิมพ์ข้อความ โดยกดปุ่มเมนู “ถามคำถาม” และทำการพิมพ์ข้อความที่ท่านต้องการสอบถามในหน้าต่างแชท และกด “ส่ง” ซึ่งคำถามดังกล่าวจะถูกจัดส่งมายังบริษัท โดยบริษัทจะตอบคำถามในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น ๆ

สำหรับคำถามใด ๆ ที่ไม่ได้ตอบระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบที่สอบถามในห้องประชุมโดยรวมไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

10. หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมประสบปัญหาทางเทคนิคขณะเข้าใช้ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ก่อนหรือในระหว่างที่เข้าร่วมประชุม โปรดติดต่อ Quidlab เป็นผู้ให้บริการของบริษัทระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 4. ข้างต้น